

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI
VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2024

Năm 2024, Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; thực hiện có hiệu quả chủ đề: **Nêu cao trách nhiệm nêu gương của tập thể, cá nhân trên tinh thần "tự soi, tự sửa"**; xây dựng tổ chức đảng **"Đoàn kết – Dân chủ – Sáng tạo – Phát triển"**; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động **"Tận tụy - Hiểu biết - Năng động - Hiệu quả"**; thực hiện chuyển đổi số trong công tác đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ mới.

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; tăng cường đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đề cao vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị xã hội; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, lãnh đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Phấn đấu trên 90% TCCS đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; trên 90% cán bộ, công chức, viên chức, người lao

động hoàn thành tốt nhiệm vụ; hạn chế đến mức thấp nhất các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Chỉ tiêu công tác xây dựng đảng

- Phần đầu có 100% đảng viên, trên 90% quần chúng trong Đảng bộ Khối được nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Các TCCS đảng triển khai thực hiện tốt nội dung chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phần đầu kết nạp trên 120 đảng viên (Trên 3,5% so với tổng số đảng viên hiện có của Đảng bộ Khối).

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 theo chương trình đề ra; giải quyết tốt các đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên.

- Phần đầu có 90% TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hạn chế đến mức thấp nhất TCCS đảng không hoàn thành nhiệm vụ;

- Phần đầu có 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 95% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, hạn chế mức thấp nhất đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

3. Chỉ tiêu về lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể

- Phần đầu có trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; đạt chuẩn văn hóa.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối tổ chức tốt các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn; hỗ trợ buôn, bán kết nghĩa; đỡ đầu các xã xây dựng nông thôn mới theo phân công.

- Hội CCB Khối, Đoàn Khối, Công đoàn Viên chức tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh

1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên giao. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2024. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tham mưu các cấp có thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết thật sự có hiệu quả các khó khăn, vướng mắc về đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đầu tư công. Giải quyết nhanh gọn, kịp thời các thủ tục hành chính; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tạo điều kiện phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng bảo đảm toàn diện, chất lượng, phù hợp với tình hình của các TCCS đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quán triệt, chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong việc phối hợp chuyên môn lãnh đạo cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xử lý công việc; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ.

1.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình hiện nay; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác bảo vệ bí mật tài liệu của Đảng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ bí mật Nhà nước.

Tập trung xây dựng, ban hành nghị quyết của cấp ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông tư 124/2021-TT-BCA về việc đảm bảo an toàn an ninh, trật tự trong các cơ quan đơn vị; thực hiện tốt vai trò Ban Chỉ huy quân sự tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng và triển khai tốt công tác huấn luyện tự vệ năm 2024; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về phòng, chống cháy nổ; phòng thiên tai; bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước, tập thể và cá nhân.

1.3. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Lãnh đạo các TCCS đảng trong doanh nghiệp, phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh; tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ tài sản doanh nghiệp và an toàn vệ sinh lao động... Tiếp tục lãnh đạo các TCCS đảng

lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hoàn thành nhiệm vụ chính trị; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường...

2. Thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác xây dựng Đảng

2.1. Công tác chính trị, tư tưởng và công tác dân vận

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương khóa XIII, các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và của Đảng bộ Khối ban hành trong năm 2024. Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của các ngành; trong đó, tập trung tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền sâu, rộng về các hoạt động chào mừng và lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024).

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Trung ương và của tỉnh; chú trọng định hướng tư tưởng, nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng hiệu quả việc nắm bắt, tổng hợp, báo cáo tình hình và định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chủ động triển khai, thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về công tác dân vận. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan nhà nước và các phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Dân chủ cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối.

2.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảng viên

Tiếp tục xây dựng, ban hành và hướng dẫn cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác tổ chức, cán bộ.

Kịp thời kiện toàn, bổ sung cấp ủy đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở khi có yêu cầu; thực hiện tốt nghiệp vụ công tác đảng viên. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Tiếp tục đôn

đốc, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt”; tiếp tục phối hợp triển khai thực ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030, theo tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị và của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; Hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ V, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Xây dựng, ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của đảng về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số hoạt động công tác Đảng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo cấp phòng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức Hội thảo: Vai trò, trách nhiệm của công chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ và tuyên dương đảng viên tiêu biểu trong Đảng bộ Khối.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở, UBKT hai cấp quán triệt Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện đảm bảo có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ Khối.

Xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chấp hành đảm bảo có trọng tâm, sát với yêu cầu công tác xây dựng Đảng; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo cấp ủy, chi bộ cơ sở kịp thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 để triển khai thực hiện.

Tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình, phát hiện và kịp thời kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên nhằm ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm. Chủ động phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các thông báo, kết luận của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy sau kiểm tra, giám sát.

Thực hiện việc thi hành kỷ luật theo thẩm quyền của các tổ chức đảng có vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng (nếu có). Chỉ đạo

đảng ủy cơ sở bổ sung, kiện toàn UBKT đảng ủy cơ sở khi có biến động nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động nhận diện, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực theo đúng tinh thần “ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”. Triển khai hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

2.5. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận 1012-KL/ĐUK, ngày 05/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các tổ chức đoàn thể trong Khối. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể Khối trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Triển khai tốt kế hoạch giám sát và phản biện xã hội. Tiếp tục quan tâm công tác phát triển đoàn viên, hội viên; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tham gia tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động.

Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh, Công đoàn viên chức, Đoàn thanh niên Khối tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; triển khai, tổ chức có hiệu quả các hoạt động Tình nguyện mùa Đông, Xuân Tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi và các chương trình về nguồn, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội, công tác hỗ trợ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp đoàn viên, hội viên... mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.

3. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đảm bảo thông tin bí mật, tài liệu mật không bị lộ lọt; thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ. Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân trong việc giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thực hiện dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định. Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra ...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quán triệt, chỉ đạo, xây dựng chương trình công tác trọng tâm cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết này trong toàn Đảng bộ Khối.

2. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2024 đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong chi bộ, đảng bộ; căn cứ theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng, ban hành Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

3. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ theo phân công phụ trách địa bàn phối hợp đôn đốc, kiểm tra và chủ động đề xuất triển khai thực hiện Nghị quyết.

4. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, Đoàn thể Khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu tham mưu, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong toàn Đảng bộ. Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết

Trên đây là Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, tùy theo tình hình thực tế, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối sẽ có sự điều chỉnh, bổ sung nội dung Nghị quyết cho phù hợp.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các cơ quan TM, GV Tỉnh ủy,
- Các đ/c TUV phụ trách địa bàn,
- Các TCCS đảng trực thuộc,
- Ủy viên BCH Đảng bộ khối,
- Các CQ TM, GV của ĐUK,
- Đoàn Khối, Hội CCB Khối, CĐVC tỉnh,
- Lưu VP ĐUK.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Huỳnh Ngọc Anh

